

Quân đội với việc thực hiện pháp luật nhà nước, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

■ **NGUYỄN THỊ ĐẮC HƯƠNG (*)**

Pháp luật giữ một vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đặc biệt là trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

Pháp luật nhà nước phản ánh đường lối chính sách của Đảng, ý chí của giai cấp, lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân, phản ánh quy luật phát triển khách quan của cách mạng nước ta. Là một trong những công cụ chuyên chính sắc bén, pháp luật nhà nước có vai trò to lớn trong quá trình đấu tranh cách mạng của nhân dân ta. Trong giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ, pháp luật đã có vai trò to lớn là phục vụ hai nhiệm vụ cách mạng: chống đế quốc xâm lược giành độc lập tự do cho đất nước, đánh đổ phong kiến địa chủ giành ruộng đất cho dân cày; trong giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, pháp luật nhà nước ta "phản ánh đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và ý chí của nhân dân, cho nên pháp luật là vũ khí sắc bén để trấn áp kẻ thù của nhân dân, để cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng đời sống mới..."⁽¹⁾ và trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay, pháp luật thực sự là một công cụ sắc

bén, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Do đó, việc bảo vệ pháp luật xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Quân đội ta là công cụ bạo lực vũ trang chủ yếu và là một bộ phận quan trọng của nhà nước để giành và giữ chính quyền. Mục tiêu chiến đấu của quân đội ta là cùng với toàn dân "... chiến đấu, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ... an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ chế độ xã hội và những thành quả cách mạng, cùng toàn dân xây dựng đất nước"⁽²⁾. Do đó, quân đội ta có trách nhiệm bảo vệ Nhà nước, bảo vệ trật tự an toàn xã hội, bảo vệ pháp luật của Nhà nước. Đó là trách nhiệm bảo vệ pháp luật của quân đội.

Bảo vệ pháp luật xã hội chủ nghĩa là phải nắm vững mối quan hệ giữa đường lối, chính sách và pháp luật của Nhà nước, giữa kỷ luật quân đội và pháp luật của Nhà nước. Đường lối, chính sách của Đảng là tinh thần, nội dung của pháp luật nên chúng ta phải hiểu và chấp hành pháp luật theo đúng quan điểm, đường lối chính sách của Đảng trong từng giai đoạn lịch sử. Mặt khác, chúng ta còn phải nắm vững mối quan hệ giữa pháp luật nhà nước với kỷ luật quân đội

(*) Học viện Chính trị Quân sự

bao gồm các điều lệnh, điều lệ, quy tắc, chế độ quy định... trong quân đội.

Để thực hiện tốt nội dung nói trên, quân đội cần thực hiện một số giải pháp sau:

- *Thứ nhất*, đòi hỏi mỗi quân nhân phải có lập trường vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng, có tính tổ chức kỷ luật cao, có tác phong nghiêm túc, khẩn trương trong mọi hoàn cảnh. Chính thông qua việc chấp hành pháp luật của nhà nước, chấp hành mọi điều lệnh, điều lệ, chế độ, quy định của quân đội, mỗi đơn vị cũng như mỗi quân nhân sẽ tự rèn luyện cho mình những đức tính, phẩm chất cần thiết nói trên, nhất là rèn luyện kỷ luật, tăng cường bản chất tốt đẹp, nâng cao sức chiến đấu của quân đội.

- *Thứ hai*, mỗi quân nhân cần phải đề cao ý thức tổ chức kỷ luật, triệt để chấp hành mọi mệnh lệnh công tác, điều lệnh, điều lệ, chính sách trong huấn luyện cũng như trong chiến đấu, "điều lệnh là pháp lệnh của toàn quân, tất cả mọi quân nhân phải tuân theo một cách tự giác và nhất trí"⁽¹⁾. Đề cao tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, yêu quý bảo vệ của công, triệt để chấp hành mọi chế độ, điều lệ, quy định về quản lý vật tư, trang thiết bị của quân đội, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả nhất tài sản, cơ sở vật chất quốc phòng, chống mọi hành vi vi phạm, thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm chế độ, quy định...

- *Thứ ba*, trách nhiệm của quân đội trong việc bảo vệ pháp luật nhà nước còn thể hiện ở việc đề cao ý thức tôn trọng nhân dân, tôn trọng chính quyền, tôn trọng trật tự công cộng, quy tắc sinh hoạt trong xã hội... thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh. Đề cao tinh thần cảnh giác chống mọi âm mưu thủ đoạn "diễn biến hoà bình" của kẻ địch.

- *Thứ tư*, mỗi quân nhân phải tự đề cao tinh thần trách nhiệm chính trị, ý thức đấu tranh bảo vệ kỷ luật quân đội, bảo vệ pháp luật nhà nước vì lợi ích chung của Nhà nước, của quân đội, ngăn ngừa mọi sự vi phạm từ nhỏ đến lớn của bất cứ ai trong mọi hoàn

cảnh bảo đảm cho pháp luật của nhà nước được mọi người nghiêm chỉnh chấp hành. Tích cực tìm hiểu pháp luật đặc biệt là những luật cụ thể trong lĩnh vực quốc phòng, những điều lệnh, điều lệ, quy định, chế độ chính sách cụ thể trong quân đội, từ đó xây dựng cho mình ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội, xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, bảo đảm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao góp phần vào sự nghiệp chung của đất nước đó là xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Quân đội là một bộ phận quan trọng trong bộ máy nhà nước, được nhân dân tin yêu và mến phục, quân đội gương mẫu chấp hành và bảo vệ pháp luật nhất định có ảnh hưởng rất tốt đối với nhân dân và các cơ quan nhà nước khác cũng như đối với toàn bộ xã hội. Nhân dân sẽ gắn bó với quân đội, sẽ cùng quân đội nêu cao tinh thần tự giác làm theo pháp luật, tôn trọng và bảo vệ pháp luật. Trật tự an ninh được giữ vững, bảo đảm cho mọi hoạt động của cơ quan nhà nước và cuộc sống lao động, hoà bình của nhân dân được duy trì và phát triển thuận lợi. Mặt khác, quân đội là lực lượng quan trọng của nhà nước, gắn liền với mọi mặt hoạt động của nhà nước, cho nên việc quân đội chấp hành tốt hay không tốt pháp luật sẽ có ảnh hưởng lớn không những đối với bản thân quân đội mà còn làm ảnh hưởng đến đời sống của nhà nước. Tất cả những điều đó sẽ góp phần vào việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. ■

(1) Phạm Văn Đồng, *Hội nghị tư pháp toàn quốc năm 1954*

(2) Điều 45 Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (sửa đổi bổ sung năm 2001), NXB Chính trị Quốc gia, Tr.32, H.2002

(3) Võ Nguyên Giáp, *Hội nghị cán bộ trung cao cấp tháng 12 năm 1954*